

“ส่องหุ้นไทยครึ่งปีหลัง ฟุบ หรือ ไปต่อ... รับรัฐบาลใหม่”

กรุงเทพธุรกิจ

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจัดสัมมนาใหญ่ “ส่องหุ้นไทยครึ่งปีหลัง ฟุบ หรือ ไปต่อ...รับรัฐบาลใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) กล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนตลาดทุน”



อรุณวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)

10 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนตลาดทุน

เลขาธิการ ก.ล.ด. กล่าวว่า ขณะนี้มี 10 เรื่องสำคัญที่ ก.ล.ด. เตรียมดำเนินการผลักดันเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทย หวังเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน และคุ้มครองผู้ลงทุนให้มีความมั่นใจต่อการลงทุนในตลาดทุนมากขึ้น โดยจะดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีประกอบไปด้วย 1.การเข้าถึงตลาดทุน จากการเปิดโอกาสให้ SMEs เข้าสู่ตลาดทุนได้ง่ายและมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถออกเกณฑ์การเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) สำหรับสตาร์ทอัพได้ในเดือนกรกฎาคม 2562 ถัดมาคือ 2.การยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยเปิดให้ประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายัง ก.ล.ด. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายให้กับผู้ลงทุนและประชาชนรวมทั้งศึกษาการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน

ส่วนที่ 3.การรวาน ก.ล.ด. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด โดยจะมีการเชิญชวนผู้ลงทุนให้มีการออมเงินมากขึ้น เพื่อเป้าหมายการเกษียณและรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้มากขึ้น

4. การพัฒนานวัตกรรมและอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ ด้วยการลดภาระ สร้างความง่าย และความสะดวกรวดเร็ว เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในการทำธุรกิจ เช่น One stop service/ One Report ปรับปรุงเพื่อพัฒนาเป็นระบบแบบฟอร์มเดียว (Single form)

5. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ให้บริการและผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน และสร้าง Capacity building ให้กับกลุ่มประเทศ CLMV ให้เติบโตไปด้วยกัน

6. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้บิ๊กดาต้าเพื่อเป็นองค์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 7. การเสริมสร้างดำเนินงานต่างประเทศ 8. การพัฒนาตลาดทุนให้มีความยั่งยืน 9. การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 10. การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล ได้แก่ การนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนประเทศตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวิจัย ติดตามความเสี่ยง และตัดสินใจเชิงนโยบาย

“ปตท.สผ.” จับมือ “กัลฟ์” ลุยเมียนมา

ช่วงที่สอง “ล้งลิก หุ่นมหาชน” ได้รับเกียรติจาก นายสารัชต์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และ นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP มาเล่าถึงแผนการดำเนินงานในระยะข้างหน้า



นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP กล่าวบนเวทีสัมมนาว่า บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับทางการเมียนมา เพื่อลงทุนในโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยจะใช้ก๊าซจากแหล่งก๊าซชอติกา เพื่อรองรับความต้องการด้านไฟฟ้าทางภาคตะวันตกของประเทศเมียนมา คาดว่าจะได้ใบอนุญาตจากทางการเมียนมาในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 นี้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดหาพันธมิตรที่ทำธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นได้พูดคุยกับผู้บริหารของ GULF ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงไฟฟ้า

ขณะที่ปีนี้บริษัทได้ปรับเพิ่มเป้าหมายขายเป็น 3.4-3.5 แสนบาร์เรลต่อวัน จากเดิมคาดว่าจะอยู่ที่ 3.2 แสนบาร์เรลต่อวัน หลังเข้าลงทุนในบริษัท เมอร์ฟี ซาบาห์ ออยล์ จำกัด และบริษัท เมอร์ฟี ซาราวัค ออยล์ จำกัด ที่ประเทศมาเลเซีย ทำให้มีปริมาณปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นอีก 13% โดยจะเริ่มเข้ามาในเดือนมิถุนายนนี้

นายสารัชต์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า ได้พูดคุยเรื่องการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศเมียนมา กับผู้บริหารปตท.สผ. แต่ยังไม่มีความชัดเจน ขณะที่รายได้ของบริษัทปีนี้อยู่ดีเติบโตต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นไปตามการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้า



ส่วนการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 3 (ช่วงที่ 1) ที่ร่วมกับบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด บริษัทในกลุ่มบมจ.ปตท. (PTT) คาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ ถือเป็นก้าวแรกของบริษัทสำหรับการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

โศรกฯ มองหุ้นไทยยังไปต่อ

ปิดท้ายกับช่วง "เบญจภาคี 5 หุ้นเด็ด" ได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ มาเล่าถึงทิศทางตลาดหุ้นไทยในระยะข้างหน้า พร้อมคัด 5 หุ้นเด่นนำลงทุนมาฝาก

นายกันตธา ลดาวัลย์ ณ ออยุธยา กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส กล่าวว่า ดัชนีหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน เริ่มอยู่ในระดับที่แพง และการที่ดัชนีจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องระยะยาวยังมีความเสี่ยง เช่น เรื่องการเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่งหากสามารถเจรจากันได้อาจทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมา โดยบริษัทได้ปรับลดคาดการณ์ดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีนี้อยู่ที่ 1,720 จุด จากเดิมที่ 1,800 จุด



ดังนั้นนักลงทุนควรเลือกลงทุนหุ้นรายตัวที่มีทิศทางการเติบโตที่ดี หุ้นแนะนำคือ 1. บมจ. บริษัท เอสไอเอสซี (SISB) ให้ราคาเหมาะสม 8.40 บาทต่อหุ้น 2. บมจ. เอกชัยการแพทย์



(EKH) ให้ราคาเหมาะสม 8.40 บาท 3.บมจ. อีซีดีเอ็น กรุ๊ป (ICHI) ให้ราคาเหมาะสม 5.20 บาท 4. บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ (TACC) ให้ราคาเหมาะสม 5.30 บาท และ 5. บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ให้ราคาเหมาะสมที่ 90 บาท

นายเพติมภาพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ประเมินดัชนีตลาดหุ้นไทยสิ้นปีนี้ที่ 1,753 จุด ซึ่งดัชนีฯ ที่ปรับตัวขึ้นมารอบนี้ มาจากเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเป็นหลัก ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของไทยยังไม่ดี ส่วนประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน หากยุติตกลงกันได้จะส่งผลให้หุ้นไทยปรับตัวลดลง เพราะนักลงทุน จะนำเงินออกจากตลาดหุ้นไทยที่ถือว่าปลอดภัย ไปยังตลาดที่มีความเสี่ยงมากขึ้น เพื่อได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า

สำหรับหุ้นแนะนำเริ่มการลงทุนของภาครัฐและเอกชน คือ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) ราคาเหมาะสม 280 บาท บมจ.ซีพีโก้ (SEAFCO) ราคาเหมาะสม 10.10 บาท เริ่มที่อยู่อาศัยแนะนำ บมจ. สุภาลัย (SPALI) ราคาเหมาะสมที่ 25.25 บาท เริ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งค่า แนะนำ บมจ.ซาบีน่า (SABINA) ให้ราคาเหมาะสม 37.25 บาท และเริ่มการเติบโตของเศรษฐกิจ ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสต่อไตรมาสจากนี้ไป จะปรับตัวดีขึ้น แนะนำ หุ้น บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ราคาเหมาะสมที่ 155 บาท

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: การเงิน-ลงทุน/-

วันที่: อังคาร 9 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11247

หน้า: 19(เต็มหน้า)

Col.Inch: 220.73 Ad Value: 529,752

PRValue (x3): 1,589,256

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กรุงเทพธุรกิจ: "ส่องหุ้นไทยครึ่งปีหลัง ฟุบ หรือ ไปต่อ... รับรัฐบาลใหม่"

นายสมพงศ์ เบญจเทพานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ไอเอรา กล่าวว่ ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อหลังจัดตั้งรัฐบาลได้ และเม็ดเงินลงทุนต่างชาติยังไหลเข้าประเมินดัชนีฯ สิ้นปีนี้อยู่ที่ 1,770-1,780 จุด



แนะนำลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่จะเทิร์นอะราวด์ได้แก่ 1.บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป (SPA) ให้ราคาเหมาะสมที่ 15 บาท 2. บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย (JKN) ราคาเหมาะสม 11 บาท และ 3. บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) ให้ราคาเหมาะสมที่ 7.20 บาท



นายกี ชูจิตเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย กล่าวว่ ตลาดหุ้นไทยรอบนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกลุ่มโรงไฟฟ้า ซึ่งตามสถิติกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นหุ้นกลุ่มสุดท้ายที่จะปรับตัวขึ้น ก่อนดัชนีจะปรับฐาน ทำให้ความเสี่ยงที่หุ้นไทยจะปรับตัวลดลงมีมากขึ้น สำหรับหุ้นแนะนำเป็นหุ้นยั่งยืนที่สามารถลงทุนได้ในระยะกลางและระยะยาว เป็นไปตามกระแสเทรนด์โลก ได้แก่ 1.บมจ.ปตท. (PTT) 2.บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) 3.บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 4.บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) และ 5.บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)



สนับสนุนโดย

